



บทเรียนที่ 95

ทูตสวรรค์มาเยี่ยมเศคาริยาห์

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “เพราะว่าเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า และจัดเตรียมมรรคาของพระองค์” ลูคา

1:76

ข้อพระคัมภีร์: ลูคา 1:5-23, 57-64

วัตถุประสงค์ของบทเรียน: สอนให้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ

เอลีซาเบธกำลังนั่งคุกเข่าอธิษฐาน สามีของเธอก็เดินย่องเข้าไปในห้องนั้น เมื่อเห็นภรรยาอธิษฐานอยู่ก็คิดในใจว่า "เธอยังคงอธิษฐานเพื่อลูกชายอีกแล้ว ต่อไปเมื่อเราแก่มากแล้ว มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะประทานลูกให้กับเรา แต่ตอนนี้เราก็ก่อนเกินกว่าที่จะมีลูกแล้วและเมื่อเราตายก็ไม่มีใครสืบทอดชื่อของเรา"

เอลีซาเบธก็ลุกขึ้นจากการอธิษฐาน เศคาริยาห์ก็ถามภรรยาของเขาว่า "เธอยังคงอธิษฐานเพื่อลูกชายอีกหรือ"

เอลีซาเบธตอบว่า "ไม่ใช่ ตอนนี้ฉันก่อนเกินไปที่จะมีลูกใน แต่วันนี้ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้ามาก ฉันได้บอกกับพระเจ้าว่า ฉันรักพระองค์มากและต้องการที่จะเชื่อฟังพระองค์"

เศคาริยาห์ก็พูดกับเธอว่า "ขออธิษฐานเผื่อฉันในวันนี้ด้วย เพราะวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของฉัน คือฉันได้รับเลือกให้เป็นผู้ถวายเครื่องเผาบูชาในห้องอภิสุทธิสถานในพระวิหาร"

สำหรับเศคาริยาห์แล้วนี่เป็นโอกาสพิเศษของชีวิต ของคนเฒ่าเฒ่าและการเป็นปุโรหิตในพระวิหารในเยรูซาเล็ม เศคาริยาห์เป็นผู้ถวายเครื่องเผาบูชาในห้องอภิสุทธิสถาน

เมื่อเศคาริยาห์เข้าไปในพระวิหาร ตอนนั้นเป็นเวลาเย็น มีฝูงชนมากมายยืนอธิษฐานอยู่ข้างนอกพระวิหารเหมือนที่เคยทำผ่านมา เศคาริยาห์ได้เข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานเพื่อเผาเครื่องบูชาแล้วจากนั้นเขาจะออกมาหาประชาชนข้างนอกเพื่อนำพวกเขาในการอธิษฐาน

ในทันใดนั้นเขาก็หยุดอธิษฐาน เขาเห็นทูตสวรรค์ยืนอยู่ขวามือของแท่นบูชา เศคาริยาห์ก็ตกใจกลัวยิ่งนัก

ทูตสวรรค์ก็กล่าวกับเขาว่า "อย่ากลัวเลย พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของท่านกับภรรยา พระเจ้าจะประทานลูกชายให้กับท่าน และท่านจะให้ชื่อเขาว่ายอห์น เขาจะนำความสุขและความชื่นชมยินดีมายังท่าน เขาจะเป็นผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และประชากรมากมายจะหันกลับมาหาพระเจ้าเพราะเขา ที่สำคัญที่สุดคือเขาจะเป็นผู้เตรียมประชากรสำหรับการกลับมาของพระเมสสิยาห์"

เศคาริยาห์ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาได้ยิน เขาพูดว่า "เป็นไปได้อย่างไร ฉันกับภรรยาของฉันก่อนเกินกว่าที่จะมีลูกได้แล้ว"

ทูตสวรรค์พูดว่า "เราคือทูตสวรรค์กาเบรียล พระเจ้าให้เราข่าวดีมาบอกกับท่าน แต่ท่านไม่เชื่อ ท่านจะเป็นไปจนกว่าลูกชายของท่านจะคลอด"

ทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็หายตัวไป

เศคาริยาห์อยู่ในห้องอภิสุทธิสถานเป็นเวลานานและประชาชนก็ประหลาดใจมากกว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขา ในที่สุดเขาก็ออกมา ประชาชนก็รอฟังจากท่าน เศคาริยาห์ก็ให้สัญญาว่าเขาไม่สามารถพูดได้

เศคาริยาห์ก็อยู่ในพระวิหารจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ แต่ท่านก็ไม่สามารถรอที่จะบอกข่าวดีนี้กับเอลีซาเบธได้ เมื่อเขากลับไปถึงบ้าน เขาก็เขียนข้อความลงในกระดาษว่า "เรากำลังจะมีลูกชาย"

ในตอนแรกก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสำหรับเอลีซาเบธ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์และเป็นเดือน เอลีซาเบธก็แทบจะรอไม่ไหวเพื่อให้ลูกเกิดมา เป็นลูกชายที่ทูตสวรรค์ได้บอกเอาไว้

เพื่อนและญาติต่างก็มีความสุขที่ได้เห็นทารกน้อย แต่เศคาริยาห์และเอลีซาเบธเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุด เศคาริยาห์อาจจะส่งเสียงร้องดังๆ ออกมาเมื่อทารกคลอดออกมาและเขาสามารถพูดได้อีกครั้ง เหมือนกับที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวเอาไว้

พระเจ้าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจไม่จำกัด เศคาริยาห์สงสัยในพระเจ้าเพราะเขามีความจำกัดในเรื่องของอายุมากเกินกว่าที่จะมีลูกได้ มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ บางครั้งเราก็เป็นเหมือนกับเศคาริยาห์ มีความสงสัยในพระเจ้าและทำในสิ่งที่ผิดพลาด เราไว้วางใจในเหตุผลและประสบการณ์ของเรา แต่สำหรับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0) Copyright © 2023 Rooster Media.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of "Walking With Jesus" (the "Work") to copy and distribute the Work without modification, strictly for non-commercial purpose

walkingwithjesusthailand@gmail.com